

và trưởng thành, cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng. Thị trấn Quế đã có bước phát triển và chuyển mình khá rõ nét và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà điểm nổi bật nhất là: Kinh tế Nông nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại có bước tăng trưởng, đời sống vật chất tinh thần, trình độ dân trí, dân chủ của nhân dân được nâng lên rõ rệt, các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ và hoàn thiện, phục vụ nhân dân có hiệu quả. Các công trình của Huyện, của Thị trấn cùng hoà nhập với các công trình của dân đã và đang làm cho bộ mặt Thị trấn Quế đổi mới và khởi sắc. An ninh quốc phòng thường xuyên được tăng cường củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ngày càng có hiệu quả. Chính trị luôn được ổn định. Chính những kết quả đó đã làm cho bức tranh toàn cảnh của Thị trấn Quế ngày càng tươi sáng và rõ nét hơn. Một Thị trấn an toàn đoàn kết, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh thương nghiệp đã và đang phát triển. Xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hoá chính trị của huyện Kim Bảng anh hùng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 20 năm nói chung và nhiệm kỳ 2001 - 2005 nói riêng: Đại hội đánh giá cũng còn có những tồn tại hạn chế đó là: Chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng thế mạnh vốn có

của địa phương. Tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thật sự nhanh mạnh, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt chưa cao, những vấn đề bức xúc của xã hội, có nơi có lúc cũng chưa giải quyết và xử lý kịp thời, nhất là về quản lý đô thị, nếp sống văn hoá và tệ nạn xã hội. Cơ sở hạ tầng tuy vậy cũng chưa thật sự hoàn thiện và đồng bộ, chưa đạt được tên phố, số nhà cho các hộ dân mà vẫn gọi theo địa danh ở các xã cũ là thôn và xóm. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song có lúc có nơi chưa thật sự hiệu quả và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của Đảng uỷ và chính quyền Thị trấn Quế qua các thời kỳ có mặt cũng còn hạn chế. Bên cạnh đó, Thị trấn là đơn vị hành chính mới được thành lập, điểm xuất phát thấp so với nhiều nơi, lại cộng với những khó khăn mang tính đặc thù, làm kìm hãm sự phát triển chung của toàn Thị.

Từ những kết quả, tồn tại và thắng lợi đã đạt được trong 20 năm. Đảng bộ rút ra một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

**Một là:** Thị trấn Quế được thành lập đúng vào thời điểm Đảng và Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy nhờ có đường lối đổi mới của Đảng trong suốt 20 năm, đã tạo ra bước ngoặt lịch sử, giải phóng được năng lực và sức lao động của nông dân, cùng với cơ chế kích cầu đầu tư, đã thổi một luồng gió

mới và đem lại sức xuân cho quê hương đất nước phát triển mạnh mẽ. Các cơ sở cũng như Thị trấn Quế đã biết đón nhận và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**Hai là:** Nhờ có sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân Tỉnh và trực tiếp là của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan ban ngành của huyện.

**Bà là:** Đảng bộ và nhân dân Thị trấn luôn có tinh thần đoàn kết thống nhất, đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng Thị trấn Quế. Đồng thời Đảng bộ cũng đã biết thu hút tập hợp, khai thác và phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là chìa khoá dẫn đến mọi thành công.

**Bốn là:** Đội ngũ cán bộ Thị trấn Quế qua các thời kỳ, đã luôn chấp hành, bám sát và cụ thể hoá các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính quyền các cấp, luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, kiên trì và đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tăng cường pháp luật. Luôn đổi mới phương pháp phong cách làm việc, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nhất là lãnh đạo phát triển tài chính kinh tế – xây dựng cơ bản phải luôn đi đôi với quản lý chặt chẽ tài chính kinh tế không để xảy ra các tiêu cực. Đồng thời giữa cán bộ với cán bộ, cán bộ với nhân dân luôn có mẫu số chung về mặt quyền lợi thì cũng luôn tạo ra sự đoàn kết thống nhất.

**Năm là:** 20 năm qua Thị trấn Quế đã rất coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, nhất là tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng tốt đẹp của địa phương. Đồng thời tập trung xây dựng, biểu dương và nhân các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để khắc phục những mặt hạn chế và tiêu cực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là những bài học kinh nghiệm về đổi mới và đoàn kết, được đúc rút ra trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu Đại hội là: Xây dựng Thị trấn Quế: Giàu về kinh tế- vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng và đẹp về nếp sống văn hoá. Cụ thể là: Về kinh tế: Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp. Tăng dần tỷ trọng công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Đến năm 2010 có tỷ trọng: Nông nghiệp 25%. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 26,6% và dịch vụ thương mại 48,4%. Tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống nhân dân đến năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người 6,5 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6% theo chuẩn mới. Về An ninh quốc phòng tăng cường xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng An ninh quốc phòng. Tập trung triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm nghiện hút ma tuý, cờ bạc, trộm cắp. Quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy

lùi tệ nghiện hút ma túy. Về nếp sống văn hoá: Nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hoá, gia đình văn hoá, nhất là văn hoá ứng xử. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp sáng. Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý chỉ giới giao thông, chỉ giới xây dựng, chống lấn chiếm hành lang hè phố. Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường, để đặt tên phố số nhà cho các hộ dân vào năm 2007. Công khai tuyên truyền việc chấp hành và thực hiện quyết định quy hoạch xây dựng Thị trấn Quế số 1788/QĐ-UB ngày 23/4/2004 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Về chính trị: Tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thường xuyên thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ trong nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng lãnh đạo của các cấp uỷ. Tăng cường hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể quần chúng. Tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Những thành tựu đạt được trong 20 năm nói chung và nhiệm kỳ 2001-2005 nói riêng là rất quan trọng, là niềm phấn khởi tự hào, là tiền đề và cơ sở rất thuận lợi để Đảng bộ tự tin và vững bước đi lên. Kết quả đó là

tổng hợp của nhiều giải pháp đúng đắn, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu rất cao của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn. Song Đảng bộ cũng không được chủ quan và thoả mãn những gì đã đạt được bằng cách so sánh mình với quá khứ mà phải so sánh và xem xét với sự phát triển chung ở các xã, các nơi trong toàn huyện, toàn tỉnh. Để từ đó có quyết tâm và sáng tạo, đổi mới vươn lên không ngừng với tốc độ cao và bền vững hơn. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Kim Bảng lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Tự hào và vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế đã nỗ lực thi đua phấn đấu giành được trong suốt 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 1/4/2006 Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thị trấn Quế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thị trấn Quế (1/4/1986 - 1/4/2006) kết hợp với khánh thành Nhà văn hóa Trung tâm Thị trấn Quế. Về dự, chia vui và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí và các vị khách quý.

Đồng chí Đinh Văn Cương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ban, ngành hữu quan của tỉnh.

Đồng chí Chu Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23.

+ Các đồng chí lãnh đạo và thủ trưởng, các cơ quan ban ngành của huyện.

+ Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trong toàn huyện.

+ Các ông bà xa quê và hội đồng hương thị trấn Quế ở Hà Nội, Nam Định, Phủ Lý...



*Đồng chí Đinh Văn Cương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam về dự và tặng lẵng hoa chúc mừng. (ảnh bên phải).*



*Đồng chí Chu Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về dự và tặng lẵng hoa chúc mừng (ảnh bên phải).*



+ Ở địa phương: các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực MTTQ Thị trấn, trưởng các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các hợp tác xã, các trường học, các đồng chí bí thư các chi bộ và trường, phó các xóm trong toàn thị.

+ Các đồng chí đảng viên 40 - 50 năm tuổi Đảng và các đồng chí đảng viên tiêu biểu, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Thị trấn qua các thời kỳ và đại biểu tiêu biểu của mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong toàn thị về dự (400 đại biểu).

Mục đích của lễ kỷ niệm là nhằm đánh giá và khẳng định sự phát triển của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế trong suốt 20 năm thực hiện đường lối của Đảng. Từ đó khơi dậy niềm tin tưởng phấn khởi tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thị để tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tài năng quyết tâm xây dựng Thị trấn Quế giàu và đẹp trong những năm tháng và chặng đường tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện cùng toàn thể các vị đại biểu quý khách đã tặng hoa, quà lưu niệm và giành những tình cảm tốt đẹp nhất chúc mừng Đảng bộ nhân dân thị trấn Quế. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thị trấn Quế xin trân trọng cảm ơn.

## KẾT LUẬN

Trải qua 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Quế đã trải qua 2 thời kỳ lịch sử. 55 năm (1930-1985) là ở quê hương cũ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ 2 xã Ngọc Sơn và Văn Xá. 20 năm (1986-2005) là về địa bàn mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thị trấn Quế.

Ở thời kỳ 55 năm là thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN của dân tộc nói chung và Đảng bộ 2 xã nói riêng. Ở thời kỳ này cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Quế luôn một lòng một dạ đi theo cách mạng – tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành triệt để mọi chủ trương, đường lối của Đảng và của địa phương 2 xã. Đồng thời đóng góp tích cực sức người sức của vào sự phát triển và đi lên của 2 xã.

Thời kỳ 20 năm là thời kỳ Đảng bộ Thị trấn Quế lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng trên quê hương Thị trấn Quế. Làm thay đổi bộ mặt thị trấn, xứng đáng là nơi trung tâm văn hoá, chính trị của huyện.

Tuy Thị trấn Quế ở 2 giai đoạn, 2 thời kỳ và 2 địa phương khác nhau. Song lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế vẫn là một dòng chảy không ngừng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Quế vẫn luôn phát huy cao độ bản chất truyền thống tốt đẹp của con người thị trấn xưa và nay.

Nhìn lại lịch sử của từng phố cũ làng xưa của Thị trấn Quế, vốn đã là huyện đường của chế độ cũ. Thực dân Pháp đã xây dựng đồn bốt nơi đây và đặt bộ máy để cai trị toàn huyện, chống phá phong trào cách mạng, và cũng chính nơi đây lại là cơ sở cách mạng kiên cường, là địa danh có vinh dự được thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Kim Bảng, ngày 6-3-1930 tại nhà ông Cựu Phụng – xóm 10, chỉ cách “*Bót Quế*” có hơn 100 mét. Chính nơi gần địch nhất, sát địch nhất lại là nơi bất ngờ nhất đối với kẻ thù và là nơi chủ động và thành công nhất đối với ta. Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền và giải phóng huyện, bằng chiến thuật: “*Nội công ngoại kích*”, không tốn một viên đạn và giọt máu nào của nhân dân và du kích. Nơi đây cũng là đầu mối nối liền đường dây liên lạc giữa Trung ương, Khu uỷ, Tỉnh uỷ với Huyện uỷ đi các nơi, nên có nhiều đồng chí lãnh đạo của Xứ uỷ, Tỉnh uỷ và của huyện đi về hoạt động cách mạng như: Đồng chí Đỗ Mười – nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Văn Tiến Dũng - Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng, đồng chí Trần Tử Bình, đồng chí Hoàng Quốc Việt và còn nhiều đồng chí khác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Quế sống giữa lòng địch nhưng vẫn trung kiên đi theo con đường cách mạng của Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không đi theo giặc mà còn tích cực tham gia hoạt động cách mạng, đào hầm bí mật, che giấu và nuôi dưỡng cán bộ.

Thị trấn còn là nơi có phong trào giáo dục sớm nhất huyện, nơi đã thành lập các trường tiểu học và trường cấp II, cấp III đầu tiên của huyện. Trường đã giáo dục đào tạo được nhiều thế hệ học sinh, có trình độ văn hoá, phẩm chất

đạo đức cách mạng, hiểu biết được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, sau khi ra trường đã đi tham gia hoạt động cách mạng ngay. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp các ngành ở các lĩnh vực, từ cơ quan Trung ương đến địa phương qua các thời kỳ và đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cho đến ngày giải phóng huyện và cách mạng thành công, từ đó tới nay huyện đường cũ và Thị trấn Quế mới vẫn được chọn là nơi trung tâm văn hoá chính trị của huyện nhà, là áo giáp vững bền che chở và bảo vệ huyện qua các thời kỳ. Phải chăng mảnh đất thiêng bên bờ sông Đáy hiền hoà và dịu mát, lại là nơi "*Đất lành chim đậu*"?. Con người thị trấn xưa kia và hiện nay rất giàu truyền thống cách mạng và lòng hiếu khách. Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại. Thị trấn Quế đã có và tiễn đưa 625 người con hoạt động và cầm súng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó đã có: 7 cụ được Nhà nước công nhận là lão thành cách mạng và một số cụ ở các xã khác cũng đã từng tự học và tham gia hoạt động cách mạng ở đất Quế sau này cũng trưởng thành và được Nhà nước công nhận là lão thành cách mạng. 4 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "*Bà mẹ Việt Nam anh hùng*". 4 gia đình được cấp bằng có công với nước và nhiều gia đình khác là cơ sở cách mạng đào hầm bí mật, che giấu và nuôi dưỡng cán bộ ngay sát bốt địch.

119 liệt sĩ, 88 đồng chí là thương, bệnh binh. 525 người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến các

loại. Trong đó có 5 Huân chương độc lập hạng Ba. 1 đồng chí được Nhà nước phong quân hàm thiếu tướng. 7 đồng chí có quân hàm đại tá và nhiều đồng chí khác là sĩ quan cấp tá. 7 tiến sỹ và 28 thạc sỹ. 1 nhà giáo ưu tú. Và thị trấn có nhiều người là kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, là cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý các cấp, các ngành ở trong, ngoài huyện, tỉnh và ở Trung ương, rất nhiều người làm ăn thành đạt ở mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Từ quy mô dân số những năm đầu thành lập thị trấn, mới có 3.558 khẩu, 156 đảng viên, đến nay đã có 5.120 khẩu, 240 đảng viên đang sinh hoạt ở 11 chi bộ. Trong đó có 43 đồng chí được tặng huy hiệu 40 - 50 năm tuổi Đảng (từ năm 1987 đến nay). Cơ sở vật chất ngày đầu thành lập có không đáng kể, song trong suốt 20 năm qua Đảng bộ và nhân dân thị trấn bằng công sức và trí tuệ của mình, đồng thời đã biết tranh thủ cơ chế hỗ trợ kích cầu đầu tư của Nhà nước, của tỉnh và của huyện, đến năm 2005 Thị trấn Quế đã có một cơ ngơi tương đối đồng bộ và khang trang với tổng giá trị vài chục tỷ đồng gồm: 6 trường cao tầng ở 3 cấp học và 1 trạm y tế đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Trụ sở làm việc cao tầng của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, Nhà văn hoá trung tâm thị trấn khang trang, công trình chào mừng và kỷ niệm 20 năm thành lập Thị trấn Quế và chào mừng Đại hội X của Đảng đã khánh thành và đưa vào sử dụng. 7 nhà văn hoá ở 7 xóm, 6/7 xóm được công nhận là làng văn hoá cấp tỉnh. 1 trạm nước sạch tập trung lớn, ngày đêm phục vụ nhân dân thị trấn và các cơ quan huyện. 3 trạm biến áp điện với tổng công suất 750/ KVA. Gần 100% đường làng ngõ

xóm, đường nội, ngoại thị được bê tông hoá và rải nhựa áp phan. 45% số hộ dân có nhà mái bằng kiên cố. Nhân dân đóng góp công đức, tu sửa và tôn tạo: một di tích văn hoá, một đình, một đền và một chùa đảm bảo tín ngưỡng tâm linh. 1 xóm được công nhận danh hiệu "làng nghề". Gần 100% số hộ có máy thu hình. Tỷ lệ hộ có xe máy và điện thoại là một trong những địa phương đạt cao nhất huyện.

Đó là những hình ảnh, những con số rất đáng trân trọng và tự hào, là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, lao động sản xuất và chiến đấu, Đảng bộ đã đúc rút ra được một số kinh nghiệm:

**Thứ nhất: Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải luôn nắm vững đường lối cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.**

Trong kháng chiến chống Pháp dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng 2 xã Ngọc Sơn và Văn Xá, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Quế đã luôn nắm vững đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nên những quân chúng cách mạng ở Quế đã bám đất bám dân, tổ chức đánh giặc. Vì vậy những thôn làng của Thị trấn Quế trở thành vành đai vững chắc là những cơ sở cách mạng góp phần quan trọng vào cuộc Cách mạng tháng Tám thành công. Từ năm 1960-1985 cán

bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Quế tiếp tục nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách cụ thể về nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Từ năm 1986-2005 Đảng bộ Thị trấn Quế đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng ngay trên quê hương mình và đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

**Hai là: Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở cơ sở.**

Quán triệt công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các thời kỳ, luôn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và chi bộ. Coi trọng việc củng cố và phát triển tổ chức đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ. Từ 2 chi bộ đầu tiên ở 2 xã trước đây, đến nay đã phát triển nhiều chi bộ theo đơn vị thôn xóm, và các đơn vị trường học, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của thị trấn. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, về quan điểm lập trường tư tưởng luôn kiên định vững vàng, không chao đảo trước những khó khăn của quê hương đất nước. Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nói và làm theo nghị quyết, mỗi cấp ủy và đảng viên phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đó là luật Đảng, là nguyên tắc bất di bất dịch, nếu xa rời nguyên tắc này là phá hoại sức mạnh của Đảng từ gốc. Thường xuyên lấy tự phê bình và phê

bình là vũ khí sắc bén và là quy luật phát triển của Đảng. Trong dân phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là chìa khóa vạn năng là động lực để phát triển kinh tế xã hội và giữ vững ổn định chính trị. Đồng thời phải tập trung lãnh đạo và xây dựng các chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Bởi vì chi bộ có vai trò vị trí rất quan trọng, là nền tảng, là tế bào tổ chức của Đảng, là nơi gần dân sát dân nhất, là cầu nối liên giữa Đảng với dân và cũng là nơi khảo nghiệm và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Thực tế đã chứng minh: ở đâu, vai trò chi bộ và đảng viên được khẳng định, thì ở đó có phong trào. Vì vậy Đảng ủy phải thường xuyên lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đi đôi với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy cũng phải quan tâm lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, phải vững về chính trị và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Thực tế cũng đã cho thấy cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, cán bộ tốt hay chưa tốt đều có tác động trực tiếp đến phong trào, cán bộ nào phong trào đó.

**Ba là: Đảng bộ Thị trấn Quế đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.**

Các tổ chức chính trị xã hội là cầu nối giữa nhân dân với đảng bộ, sức mạnh của Đảng bộ bắt nguồn từ sức mạnh của các tổ chức quần chúng. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp hệ thống chính trị chưa được tổ chức đầy đủ. Nhất là từ những năm đổi mới (1986), đến nay hệ thống chính trị ở Thị trấn Quế ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -



quốc phòng. Trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới Hội đồng nhân dân là tổ chức ngày càng tỏ rõ là cơ quan quyền lực ở địa phương, đã cụ thể hoá chủ trương của Đảng bộ thành nghị quyết của hội đồng, để chính quyền tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, lắng nghe ý kiến và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Kinh nghiệm cho thấy thời kỳ nào các đoàn thể hoạt động yếu, Hội đồng nhân dân chưa phát huy hết quyền lực, Uỷ ban nhân dân buông lỏng quản lý và điều hành thì phong trào trầm lắng, hiệu quả thấp.

**Bốn là: Thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng bộ Thị trấn Quế đã thực sự vì dân, dựa vào dân để vận động cách mạng.**

Vì dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc để vận động cách mạng qua từng thời kỳ phải thực sự xuất phát từ quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân đây là động lực phát triển trực tiếp. Trong kháng chiến chống Pháp những đảng viên, quần chúng cách mạng Thị trấn Quế đã làm cho dân hiểu sâu sắc rằng “*Phải đánh giặc giữ làng*” bảo vệ quê hương, gia đình mình. Vì thế nhân dân đã đùm bọc che chở cho đảng viên, cho cán bộ hoạt động cách mạng. Từ năm 2000 trở lại đây, thực hiện tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân càng tin tưởng, ra sức phát huy tiềm năng, công sức trí tuệ của mình để xây dựng cuộc sống mới. Thực tế cho thấy: Khai thác và phát huy cao độ được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân luôn là chìa khoá của sự bình yên và cũng luôn là chìa khoá dẫn tới mọi thành công.

Những kinh nghiệm nêu trên được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo phong trào cách mạng của cán bộ, đảng viên Thị trấn Quế trước đây và của Đảng bộ Thị trấn Quế trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ngày nay. Đó là những nhân tố quyết định sự phát triển và trưởng thành của đảng bộ. Những bài học này còn nguyên giá trị để vận dụng trong công tác lãnh đạo thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những bài học đó còn rất bổ ích cho các thế hệ cán bộ, đảng viên mai sau.

Có được những thắng lợi như ngày nay, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, các đồng chí thương bệnh binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương đất nước và tô thắm trang sử vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân Thị trấn Quế.

- Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chính quyền các cấp mà trực tiếp là Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện.

- Với truyền thống và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong 20 năm, đặc biệt là bài học “*Đoàn kết và đổi mới*”, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Quế có đủ cơ sở để khẳng định: Thị trấn Quế nhất định sẽ phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong những năm tới và cả trong tương lai. Xúng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của huyện Kim Bảng anh hùng.

**DANH SÁCH CÁC LIỆT SỸ THỊ TRẦN QUẾ**  
**Danh sách liệt sỹ xóm 1**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
1	Lê Văn Hạnh	1925	Liệt sỹ chống Pháp
2	Lê Văn Thuấn	1926	Liệt sỹ chống Pháp
3	Lê Tiến Trúc	1922	Liệt sỹ chống Pháp
4	Nguyễn Văn Tuyển	1935	Liệt sỹ chống Pháp
5	Lê Văn Thanh	1953	Liệt sỹ chống Mỹ
6	Nguyễn Khắc Tiệp	1943	Liệt sỹ chống Mỹ
7	Lê Văn Tân	1955	Liệt sỹ chống Mỹ
8	Lê Văn Cấp	1935	Liệt sỹ chống Mỹ
9	Lê Văn Tuyển	1960	Liệt sỹ phía Tây Nam

## Danh sách liệt sỹ xóm 2

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
1	Lê Văn Quý	1919	Liệt sỹ chống Pháp
2	Lê Văn Chừ	1930	Liệt sỹ chống Pháp
3	Lê Văn Chứ	1928	Liệt sỹ chống Pháp
4	Lê Văn Ánh	1928	Liệt sỹ chống Pháp
5	Lê Tiến Hoán	1927	Liệt sỹ chống Pháp
6	Lê Tiến Lý	1925	Liệt sỹ chống Pháp
7	Nguyễn Văn Soạn	1931	Liệt sỹ chống Pháp
8	Lê Văn Phúc	1932	Liệt sỹ chống Mỹ
9	Lê Mạnh Hùng	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
10	Lê Văn Sang	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
11	Lê Xuân Chiến	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
12	Lê Văn Lực	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
13	Lê Tiến Năm	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
14	Trần Quang Chuyên	1939	Liệt sỹ chống Mỹ
15	Nguyễn Văn Toàn	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
16	Lê Quang Phán	1940	Liệt sỹ chống Mỹ
17	Nguyễn Văn Phong	1935	Liệt sỹ chống Mỹ
18	Trương Văn Thục	1957	Liệt sỹ Tây Nam

### Danh sách liệt sỹ xóm 3

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
1	Lê Văn Cảnh	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
2	Trương Văn Đáp	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
3	Trương Văn Ngưỡng	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
4	Trương Văn Lương	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
5	Lê Văn Công	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
6	Lê Văn Tiếp	1932	Liệt sỹ chống Mỹ
7	Vũ Đức Cẩn	1939	Liệt sỹ chống Mỹ
8	Lê Văn Đương	1945	Liệt sỹ chống Mỹ
9	Lê Văn Quang	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
10	Trương Đình Ngân	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
11	Lê Văn Khang	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
12	Lê Văn Lý	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
13	Trương Văn Thơm	1957	Liệt sỹ phía Tây Nam

## Danh sách liệt sỹ xóm 15

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
1	Lê Thanh Hải	1944	Liệt sỹ chống Mỹ
2	Lê Văn Tiên	1946	Liệt sỹ chống Mỹ
3	Phạm Khắc Hùng	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
4	Lê Thanh Nhâm	1940	Liệt sỹ chống Mỹ
5	Phạm Hùng Cường	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
6	Lê Quang Minh	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
7	Phạm Khắc Vượng	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
8	Nguyễn Bình Thuận	1945	Liệt sỹ chống Mỹ
9	Phạm Xuân Sang	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
10	Phạm Khắc Hưng	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
11	Phạm Khắc Cầu	1928	Liệt sỹ chống Mỹ
12	Phạm Khắc Đôn	1945	Liệt sỹ chống Mỹ
13	Lê Xuân Thủy	1958	Liệt sỹ phía Tây Nam
14	Lê Minh Khắc	1957	Liệt sỹ phía Tây Nam

### Danh sách liệt sỹ xóm 10

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
1	Phan Kim Cung	1920	Liệt sỹ chống Pháp
2	Nguyễn Văn Thanh	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
3	Nguyễn Văn Dinh	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
4	Nguyễn Văn Bích	1952	Liệt sỹ chống Mỹ
5	Hoàng Văn Thiết	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
6	Hoàng Văn Bảng	1936	Liệt sỹ chống Mỹ
7	Chu Văn Ý	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
8	Hoàng Ngọc Thanh	1932	Liệt sỹ chống Mỹ
9	Hoàng Văn Tiến	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
10	Hoàng Quốc Chiêu	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
11	Hoàng Văn Vượng	1954	Liệt sỹ chống Mỹ
12	Hoàng Trọng Nghĩa	1945	Liệt sỹ chống Mỹ
13	Hoàng Thế Sự	1938	Liệt sỹ chống Mỹ
14	Đình Công Phương	1936	Liệt sỹ chống Mỹ
15	Bùi Kiên Cường	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
16	Nguyễn Văn Mão	1941	Liệt sỹ chống Mỹ
17	Hoàng Cao Tới	1945	Liệt sỹ chống Mỹ

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
18	Lê Minh Duy	1942	Liệt sỹ chống Mỹ
19	Đặng Xuân An	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
20	Hoàng Văn Vĩnh	1940	Liệt sỹ chống Mỹ
21	Hoàng Ngọc Phúc	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
22	Nguyễn Văn Truyền	1946	Liệt sỹ chống Mỹ
23	Lê Khánh Dư	1954	Liệt sỹ chống Mỹ
24	Lê Văn Xê	1937	Liệt sỹ chống Mỹ
25	Hoàng Minh Tiến	1949	Liệt sỹ chống Mỹ
26	Hoàng Văn Đốc	1945	Liệt sỹ chống Mỹ
27	Hoàng Cao Lan	1945	Liệt sỹ chống Mỹ
28	Nguyễn Văn Mão	1941	Liệt sỹ chống Mỹ
29	Trương Đức Hiền	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
30	Vũ Văn Thắng	1957	Liệt sỹ phía Tây Nam
31	Hoàng Văn Đôn	1943	Liệt sỹ Biên giới phía Bắc



### Danh sách liệt sỹ xóm 11

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
1	Lại Văn Mộc	1922	Liệt sỹ chống Pháp
2	Lại Văn Mạch	1924	Liệt sỹ chống Pháp
3	Lại Văn Sơn	1925	Liệt sỹ chống Pháp
4	Lại Văn Chát	1942	Liệt sỹ chống Mỹ
5	Lại Trọng Hiền	1936	Liệt sỹ chống Mỹ
6	Nguyễn Văn Minh	1952	Liệt sỹ chống Mỹ
7	Lại Văn Toán	1953	Liệt sỹ chống Mỹ
8	Bùi Quang Nghiêm	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
9	Nguyễn Văn Hồng	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
10	Nguyễn Đức Hà	1952	Liệt sỹ chống Mỹ
11	Lại Văn Tâm	1955	Liệt sỹ chống Mỹ
12	Trần Văn Mão	1939	Liệt sỹ chống Mỹ
13	Nguyễn Mạnh Tường	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
14	Nguyễn Ngọc Ánh	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
15	Nguyễn Thị Kèn	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
16	Đỗ Quyết Chiến	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
17	Nguyễn Trọng Ôn	1945	Liệt sỹ chống Mỹ

STT	Họ và tên	Năm sinh	Liệt sỹ chống Pháp, Mỹ
18	Nguyễn Trọng Đế	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
19	Nguyễn Trọng Pháo	1951	Liệt sỹ chống Mỹ
20	Lại Văn Bình	1947	Liệt sỹ chống Mỹ
21	Lại Văn Bơn	1926	Liệt sỹ chống Mỹ
22	Lại Văn Mão	1926	Liệt sỹ chống Mỹ
23	Nguyễn Tiến Chiến	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
24	Tạ Mưu Tuất	1950	Liệt sỹ chống Mỹ
25	Lại Kim Lĩnh	1930	Liệt sỹ chống Mỹ
26	Lại Văn Vượng	1941	Liệt sỹ chống Mỹ
27	Lại Đình An	1946	Liệt sỹ chống Mỹ
28	Đặng Đình Lượng	1948	Liệt sỹ chống Mỹ
29	Nguyễn Văn Mão	1941	Liệt sỹ chống Mỹ
30	Đặng Văn Sên	1944	Liệt sỹ chống Mỹ
31	Lại Văn Sáng	1956	Liệt sỹ Tây Nam
32	Lại Trọng Tuệ	1956	Liệt sỹ Tây Nam
33	Đỗ Quyết Thắng	1952	Liệt sỹ Tây Nam
34	Lại Đình Chi	1959	Liệt sỹ phía Bắc

## DANH SÁCH LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

STT	Họ và tên	Quê quán
1	Ông: Lê Văn Tái	Xóm 1
2	Ông: Lê Văn Hứa	Xóm 1
3	Ông: Lê Minh Đường	Xóm 10
4	Ông: Lê Văn Lợi	Xóm 10
5	Ông: Hoàng Hồng	Xóm 10
6	Ông: Hoàng Trọng Cầu	Xóm 10
7	Ông: Hoàng Văn Quỳ	Xóm 10

## GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI NƯỚC

STT	Họ và tên	Quê quán
1	Bà: Hoàng Thị Tám	Xóm 15
2	Bà: Vũ Thị Sửu	Xóm 10
3	Bà: Hoàng Thị Nhẫn	Xóm 10

## DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG 3

STT	Họ và tên	Quê quán
1	Ông: Lê Văn Tái	Xóm 1
2	Ông: Lê Minh Đường	Xóm 10
3	Ông: Lê Văn Lợi	Xóm 10
4	Ông: Hoàng Hồng	Xóm 10
5	Ông: Nguyễn Văn Thường	Xóm 10

## DANH SÁCH CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

STT	Họ và tên	Số con liệt sỹ	Xóm
1	Bà: Trần Thị Thấn	Có 1 con duy nhất Trần Văn Thuấn	Xóm 1
2	Bà: Trần Thị Nhợ	Có 3 con liệt sỹ Lê Văn Quý Lê Văn Chừ Lê Văn Chứ	Xóm 2
3	Bà: Trần Thị Bang	Có 3 con liệt sỹ Hoàng Minh Tiến Hoàng Văn Đốc Hoàng Văn Đôn	Xóm 10
4	Bà: Đặng Thị Cẩm	Có 3 con liệt sỹ Nguyễn Trọng Đế Nguyễn Trọng Pháo Lại Văn Vượng	Xóm 11

## DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

STT	Họ và tên	Thời gian công tác
1	Đ/c: Nguyễn Văn Bằng	Từ tháng 4/1986 đến 6/1996 Tham gia BCH Đảng bộ huyện từ tháng 9/1986 đến tháng 6/1996 (lên công tác ở huyện tiếp tục tham gia BCH)
2	Đ/c: Nguyễn Xuân Mai	Từ tháng 7/1996 đến nay Tham gia BCH Đảng bộ huyện từ tháng 4/1999 đến nay (Khoá 21, 22, 23)



**NGUYỄN VĂN BÀNG**  
*Bí thư Đảng ủy*  
*Tháng 4/1986 - 6/1996*



**NGUYỄN XUÂN MAI**  
*Bí thư Đảng ủy*  
*Tháng 7/1996 đến nay*



**VŨ ĐỨC THUỘC**  
*Chủ tịch UBND*  
Tháng 4/1986 - 12/1995



**LÊ VĂN CÚC**  
*Quyền Chủ tịch UBND*  
Tháng 7/1996 - 9/1999



**HOÀNG MẠNH SƠN**  
*Chủ tịch UBND*  
Tháng 6/2004 đến nay

**DANH SÁCH  
CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Thời gian công tác</b>
1	Đ/c: Vũ Đức Thước	Từ tháng 4/1986 đến 12/1995
2	Đ/c: Nguyễn Xuân Mai	Từ tháng 1/1996 đến 6/1996
3	Đ/c: Lê Văn Cúc	Quyền chủ tịch 7/1996 đến 9/1999
4	Đ/c: Vũ Đức Thước	Từ tháng 10/1999 đến 5/2004
5	Đ/c: Hoàng Mạnh Sơn	Từ tháng 6/2004 đến nay

**DANH SÁCH  
CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Thời gian công tác</b>
1	Đ/c: Lê Văn Lượng	Tháng 4/1986 - Tháng 7/1986
2	Đ/c: Hoàng Long Vân	Tháng 8/1986 - Tháng 12/1995
3	Đ/c: Vũ Đức Thước	Tháng 1/1996 - Tháng 8/2000
4	Đ/c: Hoàng Long Vân	Tháng 9/2000 - Tháng 8/2005
5	Đ/c: Lê Ngọc Sơn	Từ tháng 9/2005 - Đến nay

## DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT	Họ và tên	Thời gian công tác
1	Đ/c: Nguyễn Văn Bằng	Tháng 5/1986 - Tháng 6/1996 Đại biểu Hội đồng nhân dân huyệnkhóa 13 nhiệm kỳ 1989 - 1994
2	Đ/c: Vũ Đức Thước	Tháng 1/1996 - Tháng 11/1999Đại biểu Hội đồng nhân dân huyệnkhóa 14 nhiệm kỳ 1994 - 1999
3	Đ/c: Nguyễn Xuân Mai	Từ tháng 12/1999 đến nayĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 15 nhiệm kỳ 1999 - 2004

## DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2005 - 2010

STT	Họ và tên	Chức vụ	Quê quán
1	Nguyễn Xuân Mai	Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND	Xóm 1
2	Lê Ngọc Sơn	Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ	Xóm 11
3	Hoàng Mạnh Sơn	Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND	Xóm 10
4	Lê Văn Cúc	Phó chủ tịch HĐND	Xóm 15
5	Lê Văn Sơn	Phó chủ tịch UBND	Xóm 3
6	Đào Phúc Nguyên	Phó chủ tịch UBND	Xóm 10
7	Lê Văn Tạo	Chủ tịch Ủy ban MTTQ	Xóm 1
8	Vũ Thị Mỹ	Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ	Xóm 3
9	Chu Đức Toàn	Chủ tịch Hội nông dân - chủ nhiệm HTXNN	Xóm 6
10	Trần Văn Pha	Chủ nhiệm HTX Quyết Thành	Xóm 11
11	Đình Văn Lượng	Chỉ huy trưởng BCH quân sự Thị	Xóm 6
12	Nguyễn Văn Hoà	Bí thư Đoàn thanh niên	Xóm 6
13	Lê Văn Dừa	Bí thư chi bộ	Xóm 2



# **DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC TỪ THÁNG 4/1986 QUA CÁC THỜI KỲ ĐẾN NAY**

## **CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND**

Đồng chí: Lê Quang Khải; đồng chí Bùi Quý Ngọc;  
đồng chí Lê Văn Cúc.

## **CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND**

Đồng chí Lê Văn Đạt; đồng chí Bùi Quý Ngọc; đồng chí  
Lê Văn Cúc; đồng chí Nguyễn Văn Khoa; đồng chí Hoàng  
Mạnh Sơn; đồng chí Lê Văn Sơn; đồng chí Đào Phúc Nguyên.

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP**

Đồng chí: Nguyễn Xuân Mai (4/1986 đến tháng 12/1995).

Đồng chí Lê Quang Khải (1/1996 đến tháng 8/2005).

Đồng chí Chu Đức Toàn (tháng 9/2005 đến nay).

Các đồng chí Phó chủ nhiệm HTX: Lê Thị Thuởng;  
Nguyễn Duy Hưng; Vũ Mạnh Thùy

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ GỐM QUYẾT THÀNH**

Đồng chí: Đinh Đức Chính (4/1986 đến tháng 12/2000).

Đồng chí: Trần Văn Pha (tháng 1/2001 đến nay).

Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban kiểm soát:

Đồng chí: Lại Minh Tuấn (4/1986 - 4/1988).

Đồng chí: Lê Ngọc Sơn (5/1988 - 9/2005).

Đồng chí: Lại Văn Liên (tháng 10/2005 đến nay).

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC**

Đồng chí: Hoàng Mai Sinh, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, đồng chí Lê Văn Thiệp, đồng chí Lê Tiến Tuấn, đồng chí Trương Thị Quyền, đồng chí Lê Văn Tạo.

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ**

Đồng chí: Lê Thị Xen (tháng 4/1986 đến tháng 10/1986).

Đồng chí Trương Thị Quyền (11/1986 đến tháng 3/1996).

Đồng chí Tạ Thị Hoán (tháng 4/1996 đến tháng 4/2001).

Đồng chí Vũ Thị Mỹ (tháng 5/2001 đến nay).

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN**

Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, đồng chí Lê Văn Lượng, đồng chí Lê Văn Thiệp, đồng chí Lê Tiến Tuấn, đồng chí Nguyễn Xuân Mai, đồng chí Lê Quang Khải, đồng chí Chu Đức Toàn.

## **CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN**

Đồng chí: Lê Văn Long, đồng chí Trần Văn Huỳnh, đồng chí Lê Tiến Thăng, đồng chí Đào Phúc Nguyên, đồng chí Đỗ Văn Thường, đồng chí Nguyễn Văn Hoà.

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH**

Đồng chí: Mai Quang Khải (3/1991 đến tháng 8/2001).

Đồng chí: Nguyễn Hữu Thuyết (tháng 9/2001 đến nay).

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI**

Đồng chí: Hoàng Mai Sinh (4/1998 đến tháng 8/2006)

Đồng chí: Lê Minh Khang (tháng 09 năm 2006).

## **CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ (Từ tháng 11/1992)**

Đồng chí: Hoàng Long Vân, đồng chí Bùi Quý Ngọc, đồng chí Mai Quang Khải, đồng chí Nguyễn Hữu Thuyết, đồng chí Trần Thị Oanh.

## **CÁC ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CẤP I**

Đồng chí: Nguyễn Tiến Đức (1991 đến tháng 8/2000).

Đồng chí: Phạm Thị Hoa Mai (tháng 9/2000 đến nay).

## **CÁC ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CẤP II**

Đồng chí: Lê Tiến Lương (9/1987 đến tháng 8/1991)

Đồng chí: Vũ Ngọc Thanh (9/1987 đến tháng 8/1991), Hiệu phó, Bí thư chi bộ (9/1991-8/2001) Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ.

Đồng chí: Đinh Xuân Quang (9/2001 đến nay)

## **CÁC ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON**

Đồng chí: Vương Thị Thanh (1994 đến tháng 8/2000).

Đồng chí: Hoàng Thị Hiền (tháng 9/2000 đến nay).

## **CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG TRẠM Y TẾ**

Đồng chí: Trương Đông Quyền (4/1986 đến tháng 11/1993).

Đồng chí: Hoàng Thị Liên (tháng 12/1993 đến nay).

# MỤC LỤC

*Trang*

**Lời giới thiệu** 3

## **Chương I**

Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và truyền thống yêu nước của nhân dân Thị trấn Quế 7

## **Chương II**

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thị trấn Quế đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 14

## **Chương III**

Xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp (8/1945-7/1954) 36

## **Chương IV**

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ cùng cả nước đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 60

## **Chương V**

Nhân dân Quế dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985) 91

## **Chương VI**

Đảng bộ Thị trấn Quế lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000) 102

## **Chương VII**

Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thị trấn Quế (2001-2005) 141

**Kết luận** 180

**Phụ lục** 189

# LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN QUẾ (1930-2005)

Chịu trách nhiệm xuất bản  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN QUẾ

Chỉ đạo sưu tầm, biên tập  
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

**Trưởng ban**

Nguyễn Xuân Mai - *Bí thư Đảng uỷ*

**Phó ban**

Lê Ngọc Sơn - *Phó bí thư Thường trực*

**Ủy viên**

Hoàng Mạnh Sơn - *Chủ tịch UBND*

**Ban biên tập:**

Lê Văn Tạo - *Xóm 1*

Nguyễn Hữu Thuyết - *Xóm 6*

Lê Văn Cúc - *Xóm 15*

Lê Quang Khải - *Xóm 2*

Lại Đức Bảo - *Xóm 11*

---

In 220 cuốn, khổ 13 x 19 cm, tại Nhà in Hà Nam.  
Số 29 - QL1A - phường Quang Trung - thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.  
Số in: 09. Giấy phép xuất bản số: 115/GP-SVHTT  
của Sở VHHT tỉnh Hà Nam. Cấp ngày 19 tháng 12 năm 2006  
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2006